

# รื้อรื้อคู้สมรสจะทำอย่างไรกับเด็กและเงิน?

อจ.ชงชัย ปรระดับชานาหุรต์นั

## คิดเฉียบ

คุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสัมมนาหุ้สมรสในตอนสุดสัปดาห์ที่คริสตจักร?  
คู้เหมือนจะขาดบรรยากาศของรื้อรื้อคู้ไปหน่อยใช่ไหม?  
...แต่ถ้าคุณจะไปจัดที่โรงแรม คู้เหมือนจะใช้จ่ายไม่ใช่น่อยเลย ยิ่งกว่านั้นใครจะคอยช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้เรา?

คริสตจักรเฟิร์ส ยูไนเต็ด เมโหิดิสต์ หรือคริสตจักรสหเมโหิดิสต์ที่หนึ่ง (First Unites Methodist Church) ที่วิลมอร์ รัฐเคนทักกี ได้พบทางออกสำหรับคนในกลุ่มนี้

รายการเสริมสร้างชีวิตสมรสตอนสุดสัปดาห์ของคริสตจักร จะมีขึ้นในราว ๆ เดือนมีนาคม และตุลาคม ที่อาคารของคริสตจักร โดยหุ้สมรสจะยังคงพักอยู่ที่บ้านของตนเอง แต่เด็ก ๆ จะถูกส่งไปตามครอบครัวอื่น ๆ ของคริสตจักรที่ไม่ได้ร่วมรื้อรื้อคู้

“บ้านหรืออพาร์ทเมนต์ของพวกเขาจะกลับกลายเป็นเหมือนโรงแรม”

เฮเลน ชิมันท์ ภรรยาของดาวิดคู้เป็นศิษยาภิบาล ซึ่งจัดรายการเช่นนี้มาหลายรายการแล้ว กล่าวขึ้น... “ด้วยวิธีนี้ ทำให้เราสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย และในขณะที่เดียวกันสามารถสร้างบรรยากาศพิเศษ สำหรับสามีและภรรยา”

แต่เนื่องจาก มีสมาชิกจำนวนไม่น้อยที่เป็นนักศึกษาที่แต่งงานแล้วจากวิทยาลัย และพระคริสตธรรมแอชเบอร์รี่ ที่อยู่ใกล้ ๆ และอยากจะเข้าร่วมการสัมมนาสุดสัปดาห์นี้ด้วย ทำให้เรื่อง “ราคา” เป็นประเด็นที่ต้องใส่ใจพิจารณาเป็นพิเศษ หุ้สมรสเหล่านี้จะจ่ายเพียง 500 บาท (20 \$) สำหรับเอกสารที่ใช้ในการสัมมนา (ซึ่งเป็นเอกสารของ The Upper Room’s Marriage Enrichment Program) ส่วนรายจ่ายเรื่องอื่น ๆ คริสตจักรเป็นผู้รับผิดชอบ

“ในตอนแรกที่เราเริ่มนั้น เราอยากใหหุ้สมรสทั้งโบสถ์เข้าร่วมรายการนี้ แม้ว่าเราจะจับได้เพียง 32 คู้เท่านั้นในตอนแรก...คณะสตรีในคริสตจักรจัดเตรียมอาหาร และของว่าง คู้ไหนที่เคยผ่านรื้อรื้อคู้นี้ไปแล้วก็ให้ทำหน้าที่เป็นคู้วิทยฐานะ เพื่อว่าแต่ละคู้ที่เข้ามาร่วมรื้อรื้อคู้นี้จะมีอีกคู้หนึ่งวิทยฐานะเพื่อพวกเขา และอีกหลาย ๆ คู้ ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็ก ๆ ให้กันและกัน

“การทำอย่างนี้ ทำให้สามีและภรรยาเหล่านี้ มีอิสระที่จะจัดจ้อยู่กับรายการแต่ละช่วง ตั้งแต่วันศุกร์เย็นจนถึงอาทิตย์บ่าย อาหารเพียงมือเดียวที่พวกเขาต้องรับประทานที่บ้านคือมือเข้านอกเหนือจากนั้นพวกเขาจะรับประทานที่คริสตจักร เพราะพวกเขาจะต้องอยู่ที่คริสตจักรจนกระทั่งพวกเขากลับบ้านอีกทีตอนค่ำ ๆ และในช่วงเวลาดังกล่าวพวกลูก ๆ ของเขาก็จะสนุกสนานกันร่วมกับลูก ๆ ของครอบครัวอื่น ๆ ที่ช่วยดูแลให้ตามจุดต่าง ๆ ทั่วเมืองและจากนั้นอีก 6 เดือน ในการประชุมสัมมนา “เสริมรส เสริมรักในครอบครัว” (Marriage Enrichment) สดุดีปีศาจครั้งต่อไป ครอบครัวเหล่านี้ก็จะสลับบทบาทและหน้าที่กัน”

ในช่วง 7 ปี นับตั้งแต่เริ่มรายการนี้มา มีมากกว่า 700 คู่ เข้าร่วม และราว ๆ 20 คู่ ได้รับการฝึกอบรมให้เป็นผู้นำสัมมนา... จนกระทั่งคริสตจักรอื่น ๆ รอบข้างกำลังนำแนวความคิดนี้ไปใช้และเชิญให้ผู้นำเหล่านี้ไปจัดสัมมนาสดุดีปีศาจคล้าย ๆ กันนี้ให้กับพวกเขาด้วย

(Marriage Retreats : What to Do about Kids and \$\$\$, Fresh Ideas For Families, Youth & Children, Word Books, Waco, 1984, pp.34-35)

## คิดซ้ำ

เป็นไงครับ แนวคิดของคริสตจักรเพริส ยูไนเต็ด เมโธดิสต์ ในเรื่องรีทริตสำหรับคู่สามี และภรรยา?

คิดว่า คริสตจักรไทยเรา โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ๆ อย่างกรุงเทพฯ เชียงใหม่ น่าจะลองดู เมื่อพูดถึง รีทริต ก็ทำให้ลูกคิดขึ้นมาว่า คริสเตียนไทยเราใช้คำว่านี้จนเคยชิน แต่พอถามจริง ๆ ว่า “รีทริต” คืออะไร ก็มักจะได้คำตอบไม่ตรงกันบางคนก็คิดถึงค่าย, บางคนก็คิดถึงการประชุมกรรมการ บางคนก็คิดถึงการไปเที่ยว ฯลฯ แต่พอเอาเข้าจริง ๆ แล้ว ก็มักจะไม่มีใครรู้เหมือนกันว่ารีทริตที่ว่า จริง ๆ แล้วมันคืออะไร?

อย่างไรก็ตาม เมื่อเรากลับไปเปิดดู พจนานุกรมภาษาอังกฤษ อย่าง The American Heritage Dictionary และ Webster’s UNABRIDGED DICTIONARY เราก็จะได้รับความหมายของคำว่า... รีทริต (Retreat) (ซึ่งมาจากภาษาลาติน ว่า “retrahere” ที่แปลว่า “ถอน, ถอย”) ก็จะได้ความหมายสำคัญ ๆ ดังนี้

1. ถอยกลับ (เช่น ทหารถอน/ถอยจากจุดอันตราย จากต่อหน้าศัตรู หรือจากจุดที่ศัตรูโจมตี)
2. ถอนตัวไปยังที่ ๆ ปลอดภัยหรือไปที่ส่วนตัว, ที่สงบ หรือที่หลบซ่อน (ที่ลับ)
3. การปลด, พัก หรือแยกไปจากความกดดันในชีวิตประจำวัน เพื่อจุดประสงค์ที่จะอุทิศตัวทางศาสนา

เช่น เพื่อชยฐาน, ไร่ครวญภาวนา หรือศึกษา (พระคัมภีร์, พระธรรม) จะเห็นได้ว่า เดิมทีศัพท์ว่า “รีทริต” นี้ น่าจะใช้กับสถานการณ์ทางทหารหรือการสงคราม ยิ่งกว่าบริบท (ท้องเรื่อง) อื่น ๆ ต่อมา

คงเป็นเพราะคริสเตียนเราก็ถือว่า คนเอ็นทนาการของพระคริสต์ และต้องสู้รบในสงครามฝ่ายวิญญาณด้วย เช่นกัน จึงนำคำนี้มาใช้อย่างไม่ขัดเงิน แต่พอใช้ไปใช้มาก็เลยจะเพี้ยน ๆ ไป อย่างไรก็ตามเวลานี้ให้ถือเสียว่า เราไม่ขัดข้องที่จะใช้คำ ๆ นี้ และจำขอนำมาใช้ใน บรรยากาศแบบครอบครัว ๆ ซะด้วย

## คุณคงไม่ว่าอะไรนะครับ

ครอบครัวนั้นถือว่าเป็นฐานสำคัญของคริสตจักรที่เดียวเดียว ถ้าครอบครัวพัง คริสตจักรก็จะพังด้วย ดังนั้น ผู้นำคริสตจักรที่ฉลาดจะหาหนทางทำทุกอย่าง เพื่อให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวผูกพันซึ่งกันและกันและให้แต่ละครอบครัวผูกพันกับคริสตจักรให้แน่นหนา และลึกซึ้ง ยิ่งทำอย่างนี้ได้มากเท่าไร คริสตจักรก็ยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นเท่านั้น

ดังนั้น ริทริคที่คริสตจักร สหเมธอดิสต์ที่หนึ่ง (First United Methodist Church) ได้ทำอย่างต่อเนื่องมาหลายปีจึงเป็นกิจกรรมที่คริสตจักรไทยไม่ควรมองข้าม

ครอบครัวคนไทยในปัจจุบันกำลังวิกฤต การทดลองที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในครอบครัวเริ่มเพิ่มมากขึ้น ความรุนแรง ก่อปรกับความขัดแย้งมักไม่ได้รับการแก้ไข และในที่สุด ความขัดใจก็นำไปสู่การหย่าร้าง

สถาบันสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุขแถลงว่า สภาพพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้รายงานไว้ว่า คนไทยมีการหย่าร้างสูงขึ้น จากตัวเลขปี 1987-1990 พบอัตราเฉลี่ย เพิ่มจาก 3% เป็น 3.2%, 3.7% และ 4% ตามลำดับ ต่อ 1,000 ครอบครัว ที่น่าตกใจก็คือ คนกรุงเทพฯมีสถิติการหย่าร้างสูงที่สุดถึง 8.6% เมื่อเทียบกับการหย่าร้างทั่วประเทศ ที่มีเพียง 4% เท่านั้น (กรุงเทพฯธุรกิจ, 12 พฤศจิกายน 1994, น.10)

...คงเป็นเพราะ

**ยุคนี้เป็นยุคที่คนขาดความอดกลั้น และความอดทน!**

ยุคนี้เป็นยุคที่หญิงไม่ด้อยกว่าชายในเรื่องความรู้ และความสามารถ และ

ยุคนี้เป็นยุคที่สตรีต้องการสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกับชาย แม้แต่ในเรื่องเพศ ดังนั้น สตรียุคใหม่ไม่ง้อ และไม่เกรงใจชาย ผลก็คือ ถ้าไม่พอใจหรือคิดว่าอยู่กันไม่ได้ ก็จบ แล้วแยกกันไปผลที่ตามมาคือ ปัญหาในชีวิตส่วนตัวและในคริสตจักร อย่างไรก็ตามแต่ครอบครัวสมาชิกเลย แม้แต่ครอบครัวผู้นำ หรือผู้รับใช้พระเจ้าก็ไม่เว้น และจากการสำรวจพบว่า ปัญหาที่ทำให้เกิดการหย่าร้าง มักจะเริ่มต้นที่ฝ่ายชายเป็นหลัก และฝ่ายหญิงจะเป็นผู้ขอหย่าร้างก่อน

อนึ่ง ในหลายปีที่ผ่านมา วงการคริสเตียนไทยสูญเสียผู้นำไปจำนวนไม่น้อย

- ศิษยาภิบาลบางคนมีเมียน้อยที่เป็นคริสเตียน
- ศิษยาภิบาลบางคนมีเมียน้อยที่ไม่ได้เป็นคริสเตียน และ

- ศิษยาภิบาลบางคนไม่คิดจะมีเมียน้อย แต่ไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับหญิงอื่นมีทั้งที่เป็นหญิงโสด และหญิงมีสามี ฯลฯ

ผลก็คือ ศิษยาภิบาลบางคนต้องหย่าร้างกับภรรยา ในขณะที่บางคนแม้จะเลิกกับหญิงอื่นแล้ว แต่ก็ยังคงยากจะมีความสัมพันธ์ที่มีความสุขกับภรรยาของตนได้ สุดท้ายก็หนีไม่พ้นความเครียด และปัญหาที่ตามมาคือโรคต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ความดันโลหิตสูง และบ่อยครั้งจะเกิดเส้นโลหิตแตก และตายได้

ดังนั้น ขอให้เราตื่นตัวในเรื่องนี้โดยถือคติ

**“กันไว้ดีกว่าแก้”**

ดังคำขวัญรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพจิตของครอบครัว โดยสถาบันสุขภาพจิตที่ว่า...

**“รักบ้านล้อมรั้ว รักครอบครัวล้อมรัก”**

ป้องกันครอบครัวของเรา และครอบครัวของสมาชิกของเราให้พ้นจากความแตกร้าง ดังนั้นถ้าแนวความคิดเรื่องการจัดพิธีตรัสรู้ของคริสตจักรดังกล่าว ใช้ได้ในคริสตจักรของท่านก็ให้ใช้เลย ถ้าต้องปรับหรือตัดแปลงแล้วเกิดประโยชน์ก็ทำเลย อย่างดังเล

ดังที่กล่าวมาแล้วว่า ซาดานกำลังโหมใจมิตรครอบครัวของคริสตชนดังนั้นอย่าชะล่าใจ อย่าประมาท ถ้าจำเป็นต้องรีบวางแผน **“ถอยหลังตั้งหลัก”** เพื่อพิทักษ์จิตวิญญาณของเรา และครอบครัว โดยมีเวลากับพระคริสต์ผ่านทางการศึกษาพระคัมภีร์และอธิษฐาน รับการเสริมเรี่ยวแรงจากพระเจ้า เพื่อจะกลับเข้ามาสู่สงคราม (ฝ่ายวิญญาณจิต) ในชีวิตประจำวันอีกครั้งอย่างมีชัยชนะ ทั้งในส่วนตัวครอบครัว และคริสตจักร

ดังนั้น ถ้าต้องการเป็นผู้นำคริสตจักรที่พระเจ้าสามารถใช้ได้อีกนานจงเพิ่มคำขวัญเข้าไปอีกว่า

...

**“รักคริสตจักร ล้อมจิตวิญญาณ”**

ดังนั้นอย่าเปิดช่องให้มาร มิฉะนั้นเราอาจต้องกลานไปตลอดชีวิต ขอให้ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวของเราใกล้ชิดซึ่งกันและกัน และใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์ชนิดที่ไม่มีช่องว่างให้มาร และความบาปแทรกได้เลย

จะดีไหมครับ?